



**นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Corporate Compliance Policy)**

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ยึดถือและใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัท รวมไปถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท จะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้ โดยเคร่งครัด

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำการติดตามและทบทวน ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยหากมีข้อสงสัยให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีการสื่อสาร สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ มีการกำหนดแนวทาง และกำกับดูแลให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น กฎหมายการเดินอากาศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการค้าการลงทุน กฎหมายภาษี กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการ กฎหมายแรงงาน เป็นต้น
4. การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์การระหว่างประเทศหรือมาตรฐานสากลที่บริษัทนำมาปรับใช้ เช่น มาตรฐานของ ICAO ปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า เป็นต้น
5. การปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของบริษัท เช่น นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น รวมถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท
6. การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ขั้นตอนหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในบริษัท เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
7. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการมอบหมายดำเนินการ หลักเกณฑ์การมอบอำนาจและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ดำเนินการหรือเข้าตกลงทำสัญญา หรือให้คำมั่นแก่บุคคลอื่น โดยไม่มีอำนาจ

การปฏิบัติงานให้เป็นตามนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งหากพบว่ามี การปฏิบัติงานใดๆ ที่ฝ่าฝืนแนวนโยบายและกฎเกณฑ์ที่อ้างถึง ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ทั้งนี้ การรายงานหรือแจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป